

บรรณาธิการชวนคุย

สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะ

ข่าวสารทันตแพทย์ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 มาพบกับเพื่อนๆสมาชิกอีกครั้ง พร้อมกับอากาศที่ร้อนมากๆ ราวกับปรอทจะแตกวันละ 3 รอบ อุณหภูมิที่สูงขึ้นในทุก ๆ ปีไม่ได้เกิดแต่ในประเทศไทย แต่นี้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่เรียกว่า Climate Change บางคนไม่อยากเรียกว่า “โลกร้อน” แล้ว แต่เรียกว่า “โลกเดือด” มากกว่า สร้างตื่นตระหนกมากพอควรจนหน่วยงานด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องต้องออกมาเตือนประชาชน แต่ถ้าหากทุกคนมีสติในการใช้ชีวิต เราจะสามารถผ่านปรากฏการณ์นี้ไปได้ค่ะ

สำหรับเรื่องเล่าจากทันตแพทย์สมาคมฯ “DAT Story” เป็นการนำทัพขับเคลื่อนเครือข่ายทันตสุขภาพที่จัด Activities ในระดับชาติและนานาชาติ สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพช่องปากให้มากขึ้น เพราะองค์การอนามัยโลกได้ยกให้เรื่องสุขภาพช่องปากเป็นประเด็นสุขภาพระดับโลกไปแล้ว

นอกจากนี้ ในเล่มยังมีบทความวิชาการที่น่าสนใจ คือ การปลูกฟัน ที่เรียกว่า Tooth Autotransplantation หัตถการนี้เกิดขึ้นหลายปีในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย เพื่อสร้างโอกาสให้กับชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล นอกจากจะเปลี่ยนชีวิตคนไข้แล้วยังเปลี่ยนชีวิตหมอฟันท่านหนึ่งไปตลอดกาล

และในเล่มยังมีบทความให้พวกเรา “รู้เท่าทันกลโกง” ของเหล่ามีจฉาชีพในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ถือเป็นทางเลือกทางออนไลน์ที่พบเจอได้ง่ายเหมือนความร้อนในช่วงนี้เลย ซึ่งเรียกว่าเป็น “ภัยใกล้ตัว” เพื่อน ๆ ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ

ดังนั้น ช่วงนี้เพื่อน ๆ อาจจะต้องดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด รวมถึงระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะคะ หากท่านใดต้องการติดตามข่าวสารทันตแพทย์อย่างใกล้ชิด สามารถเจอกับพวกเราได้ที่ทั้งแบบรูปเล่มกระดาษ และดิจิทัลไฟล์ในเว็บไซต์ www.thaidental.or.th นะคะ แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ



สารบัญ

เรื่องเล่าจาก DAT	5
บทความวิชาการ:	
Tooth Tooth Autotransplantation Change my Life Forever	7
บทความปาถกฐา:	
ลองพาตัวเองออกมานอกห้องฟัน แล้วจะพบว่าเราเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด	10
เพื่อนคู่คิด... มีคู่คุณ...	12
DENT NEWS	15

หนังสือข่าวสารทันตแพทย์

กองบรรณาธิการ ธรกนก พฤษขมาศ พิมพ์รพีพร โรงงานจิก สีนทวาชีวะ อิศระพงค์ แก้วกำเหนิดพงษ์ พิสุทธิ์ อำนวยพาณิชย์ ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรพต
ฝ่ายศิลป์ อัญมณี คงชีฟ้า ฝ่ายโฆษณา ชิตศักดิ์ สุวรรณโมลี ฝ่ายบริหาร อติเรก ศรีวัฒนาวงษา



ข่าวสารทันตแพทย์

ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-539-4748, 02-932-3176 โทรสาร. 02-514-1100

e-mail : dat.news dental@gmail.com หรือ thaidentalnet@gmail.com

web : www.thaidental.or.th

issn : 0857 - 5841